



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ตามที่ได้มีประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ และรายละเอียดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒
ให้ผู้มีสิทธิฯ ตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้าย ๑

ค) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

จะทำการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการศึกษาพฤติกรรมผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

/ง)ระเบียบ...

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
๒. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะพองน้ำ) และปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน

๓. นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันเข้ารับการประเมิน

๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๓.๓ สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ ๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับการอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๓.๗ สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

/จ) ประกาศรายชื่อ...

จ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

กรมป่าไม้ โดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรฯ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดติดประกาศของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓
(ลำปาง) และทางเว็บไซต์ <http://forest.thaijobjob.com> และ www.forest.go.th

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือ
ตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้มีสิทธิเรียกช่องทางแฟ่งและดำเนินคดีอาญา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓๐๕๐๐๐๒	นาย ภาสกร ภักดี	- สอบสัมภาษณ์
๒	๐๓๐๕๐๐๐๔	นาย พนมพันธ์ ร่องอังจันทร์	ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
๓	๐๓๐๕๐๐๐๖	นาย ภาณุวัตร จันทรเครือยิ้ม	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๔	๐๓๐๕๐๐๐๗	นางสาว อรวี มีรสล้ำ	ให้มารายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.
๕	๐๓๐๕๐๐๐๘	นาย วรวิทย์ ปันเสائر	ณ ห้องประชุมศาลาราชพลุฑ
๖	๐๓๐๕๐๐๒๖	นางสาว ศิริรัตน์ ไชยพิมพ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)